

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง ตำแหน่ง หน่วยงาน	นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นปัญหา จากกรณีเพจ facebook ของศูนย์ข่าว สะออนคักโปรดักชั่น ชัยภูมิ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า ชัยภูมิ อนาคตชาวบ้านยื่นดูควายป่วยยกคอก ทอยตายแล้ว ๔ ตัว และพบว่ามัสัตว์ป่วยเพิ่มอีกหลายครอบครัว	
ข้อเท็จจริง เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ นางสาวแดงอ่อน ลอยสายอ อเลี้ยงกระบือทั้งหมด ๗๐ ตัว แบ่งเป็นกระบือ อายุ ๒ - ๕ ปี จำนวน ๕๘ และลูกกระบือ จำนวน ๑๒ ตัว กระบือทุกตัวป่วยด้วยอาการคล้ายโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีอาการเจ็บปาก เดินขาเกเพลก กินหญ้าไม่ได้ กระบือเริ่มแสดงอาการป่วยเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนั้นในวันเดียวกัน เกษตรกรได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ทราบและได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการรักษากระบือที่ป่วยทั้งหมด ๗๐ ตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในระหว่างการรักษามีลูกกระบืออายุแรกเกิดถึง ๓ วันได้ทอยตายลงเนื่องจากไม่ได้กินนมจากแม่กระบือเพราะแม่กระบือไม่สามารถลุกขึ้นให้ลูกกินนมได้ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันลดลง และตายในเวลาต่อไป	
การดำเนินการ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอำเภอซับใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ๑. กระบือจำนวน ๖๖ ตัวที่เหลือหลังจากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กระบือทั้งหมดมีอาการดีขึ้น สามารถลุกขึ้นเดินได้และกินอาหารได้ ๒. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อและซีรัมจากกระบือป่วยเพื่อตรวจยืนยันโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงกระบือโดยเน้นให้เกษตรกรสร้างคอกพักสัตว์ ให้มีที่บังแดดและฝนให้กับกระบือ เนื่องจากในปัจจุบัน นางสาวแดงอ่อน ลอยสายอ เลี้ยงกระบือแบบปล่อยหากินหญ้าตามธรรมชาติ ไม่มีคอกพักทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ พร้อมนี้ได้มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าเชื้อให้กับเจ้าของกระบือเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของกระบือต่อไป ๓. ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากกระบือของเกษตรกรรายดังกล่าวเป็นการเลี้ยงปล่อย ไม่ได้มีการสนสพหาย และไม่มีคอกพักสัตว์ที่มั่นคงถาวรเพื่อควบคุมสัตว์อยู่ในพื้นที่จำกัดได้ ทำให้การจับบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยทำได้ไม่ครบทุกตัว ประกอบกับในช่วงระยะเวลา ๒ สัปดาห์ก่อนเกิดโรค มีรถพ้อค้าโค-กระบือเข้ามาในบริเวณเลี้ยงสัตว์เพื่อขอซื้อกระบือจากเกษตรกรทุกวัน จากสาเหตุทั้งสองข้างต้นทำให้กระบือของนางแดงอ่อน ลอยสายอ เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ๔. ดำเนินการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งทำการประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและแนวทางในการป้องกันโรค ตลอดจนจนประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ และกรู๊ปไลน์อาสาปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ต่อไป	
ช่องทางการเผยแพร่ ๑. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ๒. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ ๓. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	

